

Diện mạo mới các cơ quan hành chính huyện Quỳnh Phụ

Với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thực hiện công việc và người dân đến giao dịch, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện Quỳnh Phụ tập trung xây mới, cải tạo, nâng cấp các trụ sở hành chính trên địa bàn.

Cán bộ, người dân phấn khởi

Cách đây hơn 1 năm, trụ sở UBND xã Quỳnh Hải là những căn nhà cấp 4, lợp fibro xi măng được xây dựng từ những năm 1965, chật chội, xuống cấp. Đầu năm 2022, xã có chủ trương xây mới trụ sở hành chính; sau gần 2 năm triển khai và thi công, cuối năm 2023 công trình hoàn, thành đưa vào sử dụng. Ông Phạm Xuân Phú, công chức văn phòng xã chia sẻ: Tôi làm nhiệm vụ văn phòng năm nay là năm thứ 25. Ngày xưa ở trụ sở cũ chỉ có 30m², phòng làm việc rất chật chội, hồ sơ, giấy tờ rất nhiều, muốn kê thêm tủ để lưu giữ, bảo quản tài liệu cũng không được. Từ ngày chuyển về trụ sở mới rộng rãi với tổng diện tích 150m², gấp năm lần trụ sở cũ, chúng tôi bố trí được nhiều tủ đựng hồ sơ nên công tác tiếp dân rất thuận lợi.



Trung tâm Chính trị - Trung tâm hội nghị huyện Quỳnh Phụ hoàn thiện và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị và các hoạt động chung của huyện.

Công trình trụ sở hành chính xã Quỳnh Hải được xây dựng với tổng số vốn hơn 14 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công việc. Công trình hoàn thành đã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ông Đỗ Công Chuẩn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ khi lên trụ sở mới, không gian rộng rãi nhân dân rất phấn khởi. Chỗ tiếp dân chu đáo hơn, người dân đến giao dịch thuận lợi. Môi trường làm việc thân thiện, thông thoáng nên việc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn giải quyết các thủ tục rất hiệu quả.

Tại xã Quỳnh Hải, cùng với việc huy động nguồn kinh phí để tập trung nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã, xã còn bố trí nguồn kinh phí để xây mới nhà văn hóa, tạo thuận lợi cho người dân đến tham gia các cuộc họp của địa phương. Theo ông Vũ Đăng Đông, Chủ tịch UBND xã, thời gian vừa qua cán bộ và nhân dân rất phấn khởi khi địa phương tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thành khu vực hành chính của xã đưa vào sử dụng bảo đảm thiết chế chung cho người dân khi đến giao dịch, hội họp. Đội ngũ cán bộ rất phấn khởi trong công tác tiếp dân, qua đó đã đáp ứng được sự hài lòng của người dân.

Cùng với cơ quan hành chính cấp xã, huyện Quỳnh Phụ rất chú trọng việc quy hoạch, tạo quỹ đất đối với cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện trong việc nâng cấp, xây mới trụ sở. Trung tâm Chính trị - Trung tâm hội nghị huyện, một trung tâm phục vụ kháng trang, bề thế với nhiều tính năng đã hoàn thành vào tháng 11/2023. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khẳng định: Với quy mô được xây dựng như hiện nay đã đáp ứng yêu cầu về tổ chức hội nghị và các hoạt động chung của huyện. Ngoài ra, Trung tâm có khu chức

Tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 1 trong 3 đột phá là nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo mới cho Quỳnh Phụ nói chung và các địa phương nói riêng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để khai thác tốt nguồn lực của địa phương, đặc biệt là khai thác quỹ đất để thực hiện các dự án khu dân cư, từ đó có nguồn lực để xây dựng các cơ sở hạ tầng. Theo ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, cùng với tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường giao thông, huyện chú trọng đầu tư nâng cấp trụ sở, trung tâm hành chính của các xã, thị

trấn. Từ đầu năm đến nay, các địa phương như Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá và một số xã trên địa bàn huyện đã tập trung xây dựng trụ sở hành chính, nhà văn hóa rất khang trang để tạo hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, cũng là một trong những mục tiêu để hoàn thiện tiêu chí nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Hiện tại, một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao như An Ninh, An Quý, Châu Sơn... huyện đã thành lập tổ công tác với mục tiêu tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đặc biệt là tạo nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí. Đây là bước đột phá để Quỳnh Phụ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sự đổi thay diện mạo các cơ quan hành chính là một trong những mục tiêu để Quỳnh Phụ hoàn thiện tiêu chí, sớm được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021 - 2025.

NGUYỄN CƯỜNG

Những năm qua, mặc dù hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đã cơ bản được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên tại một số tuyến đường có mật độ giao thông lớn, nhiều vị trí mật đường, cầu, các nút giao hẹp, hạn chế tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), dẫn hình thành các điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT). Nhằm kiểm soát TNGT, các ngành chức năng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nỗ lực xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Khu vực ngã tư Khê Kiều thuộc điểm giao cắt giữa tuyến tránh S1, quốc lộ 10 với đường tỉnh ĐT.463 đoạn qua địa phận thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (Vũ Thu) là điểm đen về TNGT khi mật độ phương tiện qua lại rất phức tạp. Là người bán hàng ăn tại khu vực ngã tư Khê Kiều, bà Đàm Thị Hiền đã chứng kiến 3 vụ TNGT gây chết người xảy ra tại đây. Bà Hiền cho biết: Khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm, TNGT, có ngày xảy tới 4 - 5 vụ, nhiều nhất là lúc công nhân tan làm, học sinh tan học.

Quốc lộ 37, đoạn từ điểm giao cắt với đường tỉnh ĐT.456 đến cầu sông Hóa mới thông xe được hơn 10 tháng nhưng đã xảy ra hàng chục vụ TNGT nghiêm trọng làm 5 người chết. Riêng tại nút giao giữa quốc lộ 37 với tuyến đường liên xã Thụy Liên - Thụy Trình (Thái Thụy) đã xảy ra nhiều vụ TNGT, làm chết 3 người. Ông Nguyễn Văn Bình, xã Thụy Trình (Thái Thụy) cho biết: Khi quốc lộ 37 hoàn thành, khu vực nút giao này xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm nghiên cứu lắp đặt bổ sung biển báo, đèn tín hiệu để sớm giải quyết tình trạng trên. Theo ngành chức năng, tuyến đường mới cho phép xe chạy với tốc độ cao, cộng với việc chủ quan, thiếu quan sát của người dân khi sang đường đang là những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT tại nút giao này. Ngoài ra, hệ thống biển cảnh báo điểm giao cắt có tiết diện khá nhỏ, đặt quá gần ngã tư, thiếu đèn chiếu sáng vào ban đêm khiến cho các phương tiện khó nhận biết khi lưu thông.

Xử lý các điểm đen tại nạn giao thông



Mặc dù đã được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhưng khu vực ngã tư Khê Kiều thuộc điểm giao cắt giữa tuyến tránh S1, quốc lộ 10 với đường tỉnh ĐT.463 vẫn thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Văn Hội, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và cơ động, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Chúng tôi đã kiến nghị với các ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý kịp thời như bố trí hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đồng bộ cốt mặt đường, tăng cường lực tuần tra để bảo đảm cho người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền quản lý trên 151km với 4 tuyến quốc lộ, UBND tỉnh giao quản lý trên 340km đường tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã đôn đốc các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tập trung triển khai công tác bảo đảm ATGT, rà soát các điều kiện ATGT tại các nút giao, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông, các điểm đen TNGT... Hiện nay, qua thống kê, rà soát các tuyến đường, trên địa bàn tỉnh có 10 vị trí điểm đen TNGT; 10 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Ban Quản lý và bảo trì công trình đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Năm 2023, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông địa phương, vốn mục tiêu quản lý, bảo trì đường bộ và nguồn vốn ngân sách trung ương, Sở Giao thông Vận tải đã duy

tư, bảo dưỡng thường xuyên 3 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài là 120km, 875m cầu và 34 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 341,3km, 6,396km cầu, 54 cụm đèn tín hiệu giao thông. Thực hiện sửa chữa 21 danh mục công trình gồm: 22km mặt đường, 12 cầu, 4 cụm đèn tín hiệu; sửa chữa, bổ sung hệ thống ATGT trên 47km đường; bổ sung 3.600m² gờ giảm tốc; 333 biển báo, 2 cột đèn cảnh báo trên các đoạn nhánh đầu nối với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện... Trong đó, chủ động xử lý các điểm đen như: đoạn Km5+850 - Km7+400 đường tỉnh ĐT.458, đoạn từ Km1+00 - Km1+300 đường tỉnh ĐT.461, đoạn từ Km5+920 - Km7+280 đường tỉnh ĐT.456; đổi với các điểm đen trên các quốc lộ, trong khi chờ Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan bổ sung biển báo, gờ giảm tốc tại các vị trí như: Km20+050, Km22+150 quốc lộ 37B; nút giao quốc lộ 37B cũ với đường huyện ĐT.31 và đường Tạ Xuân Thu; nút giao Km87+800 quốc lộ 39. Một số vị trí khác Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo UBND tỉnh đưa vào kế hoạch duy tu sửa chữa năm 2024 như: Km19+450 đường tỉnh ĐT.396B (ngã

tư chợ La Vân), Km1+650 đường ĐT.463 (ngã tư chợ Thông), Km13+300 đường tỉnh ĐT.456 (đường Trục I), Km6+200 đường tỉnh ĐT.462 (giao với đường huyện ĐT.35) và đoạn từ Km1+900 - Km2+00 đường tỉnh ĐT.453...

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để kịp thời xử lý tình trạng mất ATGT tại các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thống kê chính xác thực trạng các vị trí để kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh cho chủ trương sửa chữa, khắc phục đối với các tuyến đường theo phân cấp quản lý nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, bảo trì đường bộ; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đường bộ tăng cường phối hợp với các địa phương có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện những vi phạm công trình đường bộ, hành lang an toàn đường bộ để xử lý.

NGUYỄN THỜI

Phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời tiết miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, dự báo sẽ tiếp tục có nhiều đợt rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do vậy, công tác bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi được ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chú trọng, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Ông Đỗ Văn Thắng, xã Đông Trà (Tiền Hải) cho biết: Những ngày qua, gia đình đã chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm của xã có 1.300 con lợn, trên 44.000 gia cầm, 184 con trâu, bò. Để chủ động phòng, chống

ret cho đàn gia súc, gia cầm, xã Vũ Bình đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng, phòng rét nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Nhiều gia đình đã mua bạt về che chắn chuồng trại giữ ấm cho vật nuôi, tận dụng tối đa các loại thức ăn như: rau vụ đông, rơm vế cho trâu, bò ăn tại chuồng. Chuẩn bị thức ăn thô, thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi. Điều này không chỉ giảm được thiệt hại về kinh tế của các hộ mà còn tác động tích cực đến việc duy trì đàn gia súc, gia cầm để xuất bán trong dịp tết Nguyên đán 2024.

Để bảo đảm duy trì đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trước nhiệt độ xuống thấp, ngành chuyên môn, các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gửi các văn bản chỉ đạo các phương, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm như: thực hiện các biện pháp che chắn kín xung quanh chuồng trại, tăng cường nguồn thức ăn giàu vitamin, theo dõi

Không chủ quan, lơ là

Để bảo đảm duy trì đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trước nhiệt độ xuống thấp, ngành chuyên môn, các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, gửi các văn bản chỉ đạo các phương, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm như: thực hiện các biện pháp che chắn kín xung quanh chuồng trại, tăng cường nguồn thức ăn giàu vitamin, theo dõi

thường xuyên sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm, chủ động nuôi nhốt và không thả rông gia súc, gia cầm trong những ngày rét hại.

Ông Phạm Thành Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Đến nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt 720,6 nghìn con; đàn trâu, bò đạt 59 nghìn con; đàn gia cầm duy trì ổn định đạt 14,3 triệu con. Rét đậm, rét hại xảy ra miền Bắc nước ta hàng năm là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến tổng đàn vật nuôi. Nguyên nhân gia súc, gia cầm thường bị bệnh chết do rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp kèm theo điều kiện vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh. Để bảo vệ đàn vật nuôi, ngành chuyên môn của tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi khi nhiệt độ mùa đông xuống thấp gây rét đậm, rét hại cần có các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Trong đó, vệ sinh chuồng nuôi bảo đảm che chắn và tránh gió lùa trực tiếp vào chuồng. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng. Sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc bằng trâu, mùn cưa, than củi... (chú ý phòng xuyên thủng đôi khi đốt sưởi, để xa dụng

cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như bạt che, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy...). Ngoài ra, cần chú trọng vệ sinh chuồng nuôi hàng ngày, bảo đảm chuồng nuôi luôn khô ráo, định kỳ tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi 1 lần/tuần. Đồng thời, người chăn nuôi cần tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi theo quy định. Phát hiện kịp thời dịch bệnh, khi có dịch bệnh xảy ra phải báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn chẩn đoán chính xác bệnh. Vận động người chăn nuôi không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 10°C. Không chủ quan, lơ là trong chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý vật nuôi trước, trong và sau rét đậm, rét hại. Sau khi kết thúc từng đợt rét, cần khẩn trương vệ sinh chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm thích nghi dần với khí hậu ngoài chuồng nuôi, phòng, chống bùng phát dịch bệnh...

Với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phần đầu bảo vệ tốt gia súc, gia cầm trong đợt rét đậm, rét hại, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra đối với đàn vật nuôi của địa phương.

MANH THẮNG



Các hộ dân trên địa bàn tỉnh chủ động nuôi nhốt gia súc khi nhiệt độ xuống thấp.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG RÉT CHO VẬT NUÔI
 Trong những ngày rét đậm, rét hại, thậm chí xuất hiện hiện tượng tiêu cực như sương muối, băng giá và mưa tuyết, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với vật nuôi, bà con nông dân cần lưu ý những biện pháp phòng chống rét.

CHUỒNG TRẠI

- Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng
- Dùng rơm, cỏ, lá chuối khô... lót nền, giữ nền khô
- Che chắn cẩn thận để tránh gió lùa, mưa hắt

GIỮ ẤM

- Làm áo khoác từ áo, chăn cũ, bạt đưa... cho gia súc

THỨC ĂN

- Bổ sung thức ăn tinh, muối khoáng, vitamin...
- Đảm bảo đủ thức ăn thô xanh (rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp...)

CHĂN THẢ

- Không chăn thả rông, nuôi nhốt trong chuồng kín
- Không thả trên đồi, núi cao
- Nếu buộc phải thả, chỉ đưa ra ngoài sau 8h sáng khi không có mưa phùn, gió lạnh

Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Tăng cường biện pháp chống rét cho vật nuôi

Những ngày qua, khi nghe dự báo thời tiết không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng Bắc Bộ, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp, gia đình anh Trịnh Công Vinh, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) đã có biện pháp thiết thực để bảo vệ đàn vật nuôi. Anh Vinh cho biết: Gà tại trang trại của gia đình tôi được nuôi theo hình thức bán công nghiệp. Duy trì quy mô chăn nuôi khoảng 30.000 con gà/năm. Vào dịp cuối năm, tết Nguyên đán, sức mua của thị trường tăng nên giá bán các loại gia súc, gia cầm cao hơn, giúp người chăn nuôi tăng thu nhập. Chính vì vậy, công tác phòng bệnh,